



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม  
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว และดำเนินการสอบฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านฯ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวฯ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัด สำนักงานปลัดฯ			
๑	๐๐๑	นางสาวชลลดา สุดสวัสดิ์	
๒	๐๐๙	นางสาวสายชล ทุมมากร	
๓	๐๐๔	นางสาวเปรมทิพย์ คงพันธ์	
๔	๐๑๕	นางสาวช่อทิพย์ โสแสง	
๕	๐๑๔	นางสาววิภาวรรณ เอี่ยมสอาด	
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัด สำนักงานปลัดฯ			
๑	๐๐๔	นางสาวพัชรี พราวศรี	
๒	๐๐๑	นางสาวณิ เครือจันทร์	

ทั้งนี้ ผู้ผ่านขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านฯ ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก บัญชีนี้ให้เป็นอันยกเลิก

การสรรหาและเลือกสรรนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกจ้างในกรณีที่ได้จ้างแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม